

แนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สพฐ. จำแนกตามกิจกรรมและช่วงเวลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑										
		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน
๑.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต)												
๑.๑	กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต สพฐ.ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพม.๔ ทุกโรงเรียน							สพม.๔ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต สพฐ.ให้กับบุคลากรแกนนำของโรงเรียนทุกโรงเรียน ๑๐๐%	บุคลากรแกนนำของโรงเรียนขยายผลสู่ครูผู้สอน และนักเรียนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต สพฐ.ตามแนวทางที่ สพฐ.ได้กำหนดไว้			
๑.๒	กิจกรรมขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต สพฐ.ประจำปี ๒๕๖๑						โรงเรียนจัดทำคำสั่งระดับโรงเรียน พร้อมส่งคำสั่งดังกล่าวให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เพื่อส่งต่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป ประกอบด้วย ๑. จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบในโรงเรียน ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน	โรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ตามที่ สพฐ. กำหนด (แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ดาวันโหลดได้ที่เว็บไซต์ www.uprightschool.net)				
๑.๓	การจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะสุจริต ๕ ประการ ประกอบด้วย ๑) ทักษะกระบวนการคิด ๒) มีวินัย ๓) ซื่อสัตย์สุจริต ๔) อยู่อย่างพอเพียง ๕) จิตสาธารณะ	๑. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน : สพฐ.และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.nacc.go.th , www.uprightschool.net , www.obec.go.th โดยโรงเรียนสามารถนำไปใช้ตามความเหมาะสม ดังนี้ ๑.๑ นำไปจัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติมของโรงเรียน ๑.๒ นำไปใช้ในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ๑.๓ นำไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระหน้าที่พลเมือง) หรือนำไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ๒. กิจกรรม Best Practice จากผลการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ นักเรียนเกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ (ผู้บริหาร) ด้านการจัดการเรียนการสอน (ครู และนักเรียน) เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ สพฐ.กำหนดขึ้นต่อไป ๓.กระบวนการจัดทำงานวิจัยโรงเรียนสุจริต เพื่อร่วมนำเสนอในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ สพฐ.ได้กำหนดขึ้นแต่ละปีต่อไป										
๑.๔	กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.ชุมชน	โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต (โรงเรียนปทุมวิไล) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ จะประสานงานกับโรงเรียนในการดำเนินกิจกรรมอบรมเพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่ของ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.ชุมชน										

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑											
		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑.๕	การจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”	โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต (โรงเรียนปทุมวิไล) จะประสานงานกับโรงเรียนในการดำเนินกิจกรรมจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” โดยใช้หลักสูตรค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ที่ สพฐ.ได้กำหนดขึ้น เพื่ออบรมให้กับนักเรียนแกนนำที่เป็นคณะกรรมการ ป.ป.ช.สปฐ.น้อย เพื่อนำไปขยายผลให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่อไป											
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔													
โครงการ/กิจกรรม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	
๑.๖	การรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต	รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม)			รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ (เมษายน – มิถุนายน)			รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ (กรกฎาคม – กันยายน)			รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม)		
๑.๗	การตรวจรับรองโรงเรียนสุจริต	<p>๑. การตรวจรับรองภายใน</p> <p>ปีที่ ๑ โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองโรงเรียนสุจริต จำนวน ๕ คน แจ้งผลให้ สพท.เพื่อแจ้ง สพฐ.เพื่อขอรับประกาศนียบัตร (Certificate) ในปี ๑</p> <p>ปีที่ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จำนวน ๕ คน ประเมินผลตรวจรับรองโรงเรียนสุจริต ส่งให้ สพฐ.เพื่อรับประกาศนียบัตร ในปี ๒</p> <p>ปีที่ ๓ สพฐ.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองฯ เพื่อรับประกาศนียบัตร ในปี ๓ และรับป้ายโรงเรียนสุจริต</p> <p>๒. การตรวจรับรองภายนอก</p> <p>โรงเรียนสุจริตที่ผ่านการตรวจรับรองภายในจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีที่ ๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งกำหนดการขอรับการตรวจรับรองจากภายนอกเพื่อรับรองโรงเรียนตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เพื่อรับประกาศนียบัตรพร้อมป้ายจากองค์กรภายนอก</p>											

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑											
		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๒.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)													
๒.๑	กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริต -การปรับฐานความคิดให้กับบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม -การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน -การสร้างความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน						สพม.๔ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริตให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔						-ผู้บริหารโรงเรียน และครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เข้าอบรม นำสู่การขยายผลให้กับบุคลากรในโรงเรียนทุกคน และปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริตและปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนต่อไป -บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต และปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอย่างต่อไป
๒.๒	กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ และโรงเรียนในสังกัด จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วย “สพท.ยุคใหม่ โปร่งใสไร้ทุจริต Zero Corruption” “โรงเรียนยุคใหม่ โปร่งใสไร้ทุจริต Zero Corruption” สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (กรณีศึกษาที่อาจเกิดขึ้น/Do & Don't) และวารสาร ZERO CORRUPTION JOURNAL ประจำปี)											สรุปรายงานผลกิจกรรมเพื่อรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบต่อไป